

1 เธสะโลนิกา 3:1-13

ศิษยาภิบาลไบรอัน นอร์ธ

27/10/24

อธิษฐาน เข้านี้เรายังคงเดินทางต่อไปตามจดหมายของเปาโลที่รู้จักกันในชื่อ 1 เธสะโลนิกา เปาโลรู้จักผู้คนที่นั่นเป็นอย่างดี เพราะได้นำพวกเขาไปสู่ความเชื่อในพระเยซู และเริ่มต้นคริสตจักรก่อนที่เขาและเพื่อนร่วมรับใช้จะถูกบังคับให้ออกจากเมือง ในบทที่ 1 เปาโลชื่นชมผู้เชื่อในเมืองเธสะโลนิกาสำหรับความเชื่อ ความรัก และความหวังของพวกเขา โดยสังเกตว่าความเชื่อของพวกเขาสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆ ทั่วภูมิภาคนี้ เขาเน้นถึงการกลับใจอย่างจริงใจจากรูปเคารพเพื่อรับใช้พระเจ้าองค์จริง แสดงให้เห็นถึงพลังของพระกิตติคุณผ่านชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของพวกเขา ในบทที่ 2 ซึ่งเราใช้เวลาสองวันอาทิตย์ในบทนี้ เปาโลเล่าถึงการปฏิบัติศาสนกิจของเขาท่ามกลางพวกเขา โดยเน้นถึงแรงจูงใจและความห่วงใยที่แท้จริงของเขา การแบ่งปันพระกิตติคุณไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ด้วยความรักและความซื่อสัตย์ จากนั้นเขาสรรเสริญพวกเขาที่ยอมรับพระกิตติคุณในฐานะพระวาระของพระเจ้า และยืนยันความเชื่อแม้จะเผชิญกับการข่มเหง

วันนี้ เราจะเห็นในไม่ช้าว่าเขาสร้างสิ่งต่างๆ เหล่านี้ขึ้นมา และในขณะที่เขาทำเช่นนี้ เขาแสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง พระเยซูตรัสในยอห์น 10:10 ว่าซาตานมาขโมยชีวิต แต่พระเยซูเองมาเพื่อให้ชีวิตแก่เรา และให้ชีวิตอย่างสมบูรณ์... “ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์” ตามที่มักแปลกันไว้ อย่างไรก็ตาม: บ่อยครั้งแม้แต่สำหรับคริสเตียน “ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์” นี้ดูเหมือนจะเข้าถึงได้ยาก การทดลองต่างๆ เข้ามาในชีวิตเรา และหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความสงสัย หรือแม้แต่ทำให้เราหลงทางจากการเดินทางที่พระเจ้าทรงนำและสัมผัสชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ที่พระองค์เสนอให้ บางทีคุณอาจกำลังเผชิญกับการทดลองที่ทำทลายศรัทธาในวันนี้ หรืออาจเคยประสบมาแล้วในอดีตอันไกลนี้ ข้อพระคัมภีร์ในวันนี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าจะเผชิญกับการทดลองอย่างไร และมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้นกับพระเจ้าในปัจจุบันและตอนนี้ได้อย่างไร

ก่อนที่เราจะอ่านข้อพระคัมภีร์ในวันนี้ ฉันอยากจะใช้เวลาสักสองสามนาทีเพื่อให้แน่ใจว่าเราเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของการทดลองในชีวิตที่เราต้องเผชิญอย่างถูกต้อง ดังนั้น สำหรับบางคน ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า อาจมีการวิเคราะห์ความเชื่อบางอย่างเพื่อให้เราทุกคนมีรากฐานเดียวกันในพระคัมภีร์ จากนั้นเราจะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมา อย่างน้อยก็สำหรับพวกเราบางคน ซึ่งหยั่งรากลึกอยู่ในพระคัมภีร์ ดังนั้น หากจะอธิบายแบบกว้างๆ จะเห็นได้ว่าโดยพื้นฐานแล้ว ศรัทธาของเรามีการทดสอบอยู่ 2 ประเภท

การทดสอบประเภทแรกเกี่ยวข้องกับความเฝ้าหวงใจและทางเลือกที่เราทำเมื่อเผชิญกับความเฝ้าหวงใจ นั่นคือการทดสอบสำหรับเรา เราจะยอมแพ้ต่อความเฝ้าหวงใจหรือจะเดินตามพระเยซูไปบนเส้นทางที่ตรงและแคบ? ฉันจะรวมข้อโต้แย้งทางปัญญาที่หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความสงสัยไว้ในที่นี้ด้วย ซึ่งเป็นสิ่งเฝ้าหวงใจอย่างหนึ่ง การทดสอบประเภทที่สองคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเรา โดยปกติจะเกิดขึ้นนอกเหนือจากทางเลือกที่เราตัดสินใจ การสูญเสียงาน ความแตกแยกในชีวิตสมรส โรคภัย ความตาย... สิ่งเหล่านี้เป็นการทดสอบอีกประเภทหนึ่งที่สามารถทำลายศรัทธาของเราและทำให้เรา

สับสนระหว่างเรากับพระเจ้า นี่คือเหตุผลว่าทำไมสิ่งเหล่านี้จึงเป็นการทดสอบ ดังนั้น การทดสอบทั้งสองประเภทสามารถส่งผลกระทบต่อศรัทธาของเราได้ ไม่ว่าจะในทางบวกหรือทางลบ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการทำความเข้าใจการทดสอบเหล่านี้จากมุมมองของพระคัมภีร์จึงเป็นสิ่งสำคัญ

สิ่งหนึ่งที่ซาตานทำเพื่อทำลายศรัทธาของเราคือการทำให้เราไม่มีความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนและการทดลองต่างๆ ตัวอย่างเช่น คริสเตียนจำนวนมากเชื่อว่าพระเจ้า "จะไม่ประทอนให้เราเกินกว่าที่เราจะรับไหว" บางทีคุณอาจเคยได้ยินข้อพระคัมภีร์นี้มาก่อน: พระเจ้าจะไม่ประทอนให้คุณเกินกว่าที่คุณจะรับไหว ปัญหาคือข้อนี้ไม่มีอยู่ในพระคัมภีร์ ความคิดที่ว่าพระเจ้าจะไม่ประทอนให้เราเกินกว่าที่เราจะรับไว้นั้นมาจากการตีความ 1 โครินธ์ 10:13 อย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งอัครสาวกเปาโลเขียนว่า "ไม่มีการทดลองใดๆ เกิดขึ้นกับพวกท่าน เว้นแต่การทดลองที่เกิดขึ้นกับมนุษยธรรมตา และพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ พระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้พวกท่านถูกทดลองเกินกว่าที่พวกท่านจะทนได้ แต่เมื่อพวกท่านถูกทดลอง พระองค์จะทรงจัดเตรียมทางออกให้พวกท่านสามารถทนได้" (1 โครินธ์ 10:13)

สังเกตว่าเป็นข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับการทดลองของการทดลองและความบาป ไม่ใช่การทดลองของความทุกข์ นี่เป็นสิ่งสำคัญ บริบทนั้นชัดเจนในข้อที่นำไปสู่ข้อ 13 และในข้อ 14 เขากล่าวว่า "ดังนั้นเพื่อนที่รักของข้าพเจ้า จงหนีจากการบุชารูปเคารพ" คำตอบสำหรับการทดสอบของความล่อลวงคือ "หนี!" ริ่งเหมือน "ไม่ฮ็อกก็สองอัน" 😊 แต่หลายคนใช้ข้อ 13 นี้ ลืมบริบท และเปลี่ยนถ้อยคำและนำไปใช้กับการทดสอบประเภทความทุกข์ ดังนั้นเราจึงเชื่อว่า "พระเจ้าจะไม่ประทอนความทุกข์ ความเจ็บปวด หรือความท้าทายแก่ข้าพเจ้าเกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะรับมือได้" แต่คุณไม่สามารถวิ่งหนีจากมะเร็ง การสูญเสียงาน หรืออะไรก็ตามได้ เช่นเดียวกับการทดสอบของความล่อลวง วิธีแก้ปัญหสำหรับการทดสอบครั้งแรก (ความล่อลวง) นั้นใช้ไม่ได้กับการทดสอบครั้งที่สอง (ความทุกข์) ดังนั้น จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเผชิญกับการทดสอบประเภทความทุกข์ที่ดูเหมือนหรือจริง ๆ แล้วเกินกว่าที่เราจะรับมือได้: เราโทษพระเจ้า เราสงสัยพระเจ้า เราสงสัยพระเจ้า เรามีวิกฤตศรัทธา... เพราะพระเจ้าไม่ควรประทอนให้เราเกินกว่าที่เราจะรับมือได้ตามความเข้าใจผิด การอ้างอิงผิด และการใช้ข้อพระคัมภีร์นี้ผิดของเรา

ดังนั้น ความทุกข์ของเราจึงสร้างรอยร้าวระหว่างเรากับพระเจ้า ณ จุดนั้น ซาตานได้รับชัยชนะ มันเป็นการโจมตีทางจิตวิญญาณแบบแอบแฝง ไม่ใช่ผ่านการล่อลวง แต่ผ่านความทุกข์ที่เกิดจากความสัมพันธ์หรือสถานการณ์บางอย่าง และความเข้าใจผิดเกี่ยวกับพระคัมภีร์ที่ซาตานปลุกฝังไว้ในหัวของเรา ดุสิ ความจริงก็คือ ไป d มอบสิ่งต่างๆ มากมายให้เราเกินกว่าที่เราจะรับมือได้ตลอดเวลา! พระคัมภีร์เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้: อาดัมและเอวาซึ่งการไม่กินผลไม้จากต้นไม้เป็นงานใหญ่เกินไปสำหรับเขา; โมเสสซึ่งพูดซ้ำและหาข้อแก้ตัวให้พระเจ้าหลายข้อว่าทำไมเขาถึงไม่สามารถนำชาวอิสราเอลตามที่พระเจ้าขอให้เขาทำ; ผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิมจำนวนมากมีหน้าที่ในการทำให้ผู้คนของพระเจ้าหนีจากรูปเคารพ – ไม่ใช่ปัญหาใหม่ในสมัยของเปาโล! – แต่พวกเขากลับไม่ฟังผู้เผยพระวจนะ มันเป็นงานที่ใหญ่เกินกว่าที่ผู้เผยพระวจนะจะรับมือได้

นั่นเป็นเพียงผิวเผินเท่านั้น สิ่งที่ชัดเจนที่สุดสำหรับเราทุกคน และเหตุผลที่เราอยู่ที่นี้ก็คือ เราไม่สามารถเอาชนะบาปของเรา ผลกระทบของบาป และช่องว่างที่มันสร้างระหว่างเรากับพระเจ้าได้ เราไม่สามารถจัดการเรื่องนั้นได้ด้วยตัวเอง คำเตือน: เราต้องการพระเยซูอย่างยิ่งที่จะจัดการเรื่องนั้นให้เรา มีสิ่งต่างๆ มากมายที่พระเจ้ามอบให้เรา หรือขอให้เราทำ ซึ่งเกินกว่าที่เราจะรับมือได้ ดังนั้น ข้อพระคัมภีร์นั้นไม่เพียงแต่ไม่มีอยู่ในพระคัมภีร์เท่านั้น แต่ยังมีตัวอย่างมากมายที่ข้อพระคัมภีร์นั้นถูกโต้แย้งด้วย แล้วเราจะรับมือกับการทดลองประเภทที่สองได้อย่างไร นั่นคือ การทดลองทางศรัทธาอันเนื่องมาจากความทุกข์และความเจ็บปวดในชีวิตนี้ เราจะใช้ชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์ได้อย่างไรเมื่อเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ มาดู 1 เธสะโลนิกา 3 กัน ซึ่งเราจะได้อธิบายอย่าง...

มาเริ่มกันเลย ก่อนอื่น

เปาโลกล่าวอย่างชัดเจนในข้อพระคัมภีร์ประจำวันว่าเขาคาดหวังให้สาวกของพระเยซูต้องเผชิญการทดลอง ข้อที่สามกล่าวว่า "เพราะท่านทั้งหลายรู้ว่าเราถูกกำหนดไว้สำหรับพวกเขา (การทดลองเหล่านี้)" (1 เธสะโลนิกา 3:3) การทดลองและความท้าทายต่อศรัทธาของท่านจะมาถึง ท่านเองก็ถูกกำหนดไว้สำหรับสิ่งเหล่านี้เช่นกัน นี่แตกต่างจากสิ่งที่คริสเตียนหลายคนเชื่ออย่างมาก บางทีอาจเป็นเพราะเราได้รับการสอนว่าชีวิตคริสเตียนคือ "ชีวิตที่มีความสุข" และ "มีความสุข" ถูกกำหนดให้เป็นชีวิตที่ดี ง่ายตาย และเจริญรุ่งเรือง ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองทางการเงินหรือวัตถุ ไม่มีความทุกข์ นี่ไม่ใช่สิ่งที่พระคัมภีร์บอกเรา ดังที่เราเห็นในข้อความนี้ พวกเขา และตอนนี้เรา ถูกกำหนดให้เผชิญกับการทดลอง

และอีกอย่าง พระเยซูเองก็บอกให้เราคาดหวังการทดลอง ตัวอย่างเช่น ในพระธรรมเทศนาบนภูเขา ซึ่งใกล้จะเริ่มต้น พระองค์ตรัสว่า "ผู้ที่ถูกข่มเหงเพราะความชอบธรรม [นั่นคือ "ความชอบธรรมที่เกิดจากการติดตามพระเยซู"] เป็นสุข เพราะอาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นของพวกเขา คุณเป็นสุขเมื่อมีคนดูหมิ่น ข่มเหง และพูดเท็จสารพัดสิ่งเกี่ยวกับคุณเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเพราะรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่ เพราะว่าพวกเขาข่มเหงผู้เผยพระวจนะที่อยู่ก่อนท่านด้วยวิธีเดียวกัน" (พระเยซูในมัทธิว 5:10-12) คุณอาจจำได้ว่าในบทที่ 2 เปาโลเคยพูดท่านเองเดียวกันนี้ โดยเชื่อมโยงความทุกข์ในปัจจุบันของพวกเขากับความทุกข์ของผู้เผยพระวจนะในสมัยโบราณ

แต่ที่นี่ โปรดสังเกตว่า "ชีวิตที่มีความสุข" สำหรับผู้ติดตามพระเยซูคืออะไร ชีวิตที่เต็มไปด้วยการข่มเหง การดูหมิ่น และเรื่องเท็จที่พูดถึงเราเพราะเราเชื่อมโยงกับพระเยซู ดูลี บางครั้งแผนการตลาดของพระเยซูก็แย่มาก ไม่มีคริสตจักรใดมีพันธกิจในการ "ช่วยให้คุณได้รับการดูหมิ่นและเรื่องเท็จที่พูดถึงคุณมากขึ้น" แต่พระองค์ซื่อสัตย์ พระองค์บอกเล่าตามความเป็นจริง ดังนั้น จงคาดหวังการทดลองที่จะมาทำลายศรัทธาของคุณและทำให้คุณหลุดจากรากฐานของพระเยซูและพระวจนะของพระองค์ นี่คือนสิ่งที่เราสมัครเข้าร่วม และหากคุณเป็นผู้ไม่เชื่อ คุณอาจสงสัยว่าผู้ติดตามพระเยซูอย่างเราบ้าแค่ไหน แต่เราก็ขอเชิญชวนให้คุณเข้าร่วมกับเราเช่นกัน □

แต่ที่สำคัญคือ เมื่อคุณคาดหวังว่าจะมีการทดสอบ คุณจะรู้สึกตัวเมื่อการทดสอบเหล่านั้นมาถึง
คุณสามารถเตรียมตัวได้ เหมือนกับสภาพอากาศในซีแอตเทิล
เราคาดหวังว่าจะมีเมฆสีเทาและฝนตก เราไม่ได้คาดหวังว่าทุกวันจะมีแดดออกและอุณหภูมิ 80
องศา หรือแม้กระทั่งมีแดดออกและอุณหภูมิ 60 องศาเหมือนสัปดาห์นี้สองสามวันที่ผ่านมา
เราคาดหวังว่าอากาศจะหนาวเย็นกว่าที่เราต้องการ เมฆสีเทา และอาจมีฝนตก
และแม้ว่าเราจะไม่มีวันแบบนั้นตลอดเวลา
แม้ว่าเราจะชอบบอกคนอื่นว่าเราก็กังวล...เมื่อการทดสอบเหล่านั้นมาถึง เราก็กังวล
เราไม่ได้หวาดกลัวกับวันเหล่านั้น...แต่เมื่อการทดสอบเหล่านั้นมาถึง เราก็กังวลพร้อม เช่น
รองเท้ากันน้ำ เสื้อกันฝน บางทีอาจมีร่มด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณย้ายมาที่นี่จากที่อื่น
เราชาววอชิงตันตะวันตกโดยกำเนิดไม่ได้ใช้ร่มใช้ไหม

ในทำนองเดียวกัน หากเราคาดหวังและคาดเดาว่าการทดสอบศรัทธาของเราจะเกิดขึ้นในสักวันหนึ่ง
เราก็กังวลพร้อมสำหรับการทดสอบเหล่านั้นมากขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้น
ไม่ได้หมายความว่าความคาดหวังหรือคาดหวังว่าจะมีการทดลองเกิดขึ้นทุกมุมและทุกก้อนหิน...นี้
ไม่ใช่เรื่องดี แต่เราไม่ควรหลงเชื่อว่าชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงไม่มีการทดลอง
เราสามารถเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการทดลองเหล่านั้นได้ และเมื่อชีวิตดำเนินไปอย่างราบรื่น –
เหมือนวันแดดจัดที่อุณหภูมิ 80 องศาที่เราพบเพียงปีละครั้งในจิดวิญญาน –
เราจะชื่นชมยินดีและชื่นชมกับช่วงเวลาเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่
และมองเห็นโอกาสที่น่ายินดีอย่างเหลือเชื่อ

ดังนั้น การทดลองจะมาถึง คาดหวังไว้ — และเตรียมตัวให้พร้อม
เราจะเตรียมตัวและรับมือกับการทดลองได้อย่างไรเมื่อเกิดขึ้น
การเตรียมตัวและรับมือกับการทดลองต้องใช้สิ่งเดียวกัน ประการแรก รู้จักพระคัมภีร์ของคุณ
อย่าหลงเชื่อคำกล่าวเท็จ เช่น พระเจ้าจะไม่ประทานอะไรให้คุณมากเกินกว่าที่คุณจะรับมือได้
เราได้พูดถึงเรื่องนี้ไปแล้ว ประการที่สอง ยอมรับว่าคุณรับมือกับมันไม่ได้ และพึ่งพาพระเจ้าพระบิดา
พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ และประการที่สาม
พึ่งพาสาวกของพระเยซูที่พระองค์ทรงส่งมาในชีวิตของเรา: คริสตจักร
เราพึ่งพาพระเจ้าและครอบครัวของพระองค์...ครอบครัวแห่งความเชื่อของเรา คริสตจักร
นั่นคือวิธีที่เราเตรียมตัวสำหรับการทดลอง และเป็นวิธีที่เรารับมือกับมัน
และแม้กระทั่งสัมผัสชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ในนั้น

เราเห็นสิ่งนี้ในข้อพระคัมภีร์ ในข้อ 2
เราเห็นว่าเปาโลส่งทิโมธีไปเพื่อเสริมกำลังใจและให้กำลังใจผู้เชื่อในเมืองเธสะโลนิกาเมื่อเผชิญกับ
การทดลอง ซึ่งเปาโลเขียนถึงก่อนหน้านั้นเช่นกัน คำว่า “ให้กำลังใจ”
เป็นรากศัพท์เดียวกับที่พระเยซูใช้ในยอห์น 14 เพื่อพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ รากศัพท์คือ
“ผู้ช่วยเหลือ” หรือ “ผู้ปลอบโยน” หรือ “ผู้ให้กำลังใจ”
เราต้องการผู้เชื่อคนอื่นที่จะให้กำลังใจ/ปลอบโยนเรา (เพื่อ “ให้กำลังใจ” เรา)
เมื่อเราเผชิญกับการทดลอง แล้วเราก็กังวลในข้อ 7
ว่าเปาโลเป็นผู้ที่ได้รับกำลังใจจากชาวเมืองเธสะโลนิกา และเขาใช้คำว่า “ผู้ปลอบโยน”
เดียวกันในข้อ 7 ตอนนี้เขาเป็นคนที่ได้รับกำลังใจ
แม้ว่าเขาจะเผชิญกับการทดลองของตัวเองในเรื่องความเชื่อก็ตาม
เหมือนกับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ปลอบโยน (“ผู้ปลอบโยน”)
สถิตอยู่ในตัวเราเมื่อเราให้กำลังใจคนอื่น หรือพวกเขาให้กำลังใจเรา

แล้วข้อ 8 ก็เป็นจุดสูงสุดของเรื่องนี้ ตามที่เปาโลเขียนไว้ว่า "ตอนนี้เราใช้ชีวิตอยู่จริง ๆ เพราะท่านยืนหยัดมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้า" (1 เธสะโลนิกา 3:8) เขาและเพื่อนๆ "ใช้ชีวิตอยู่จริง ๆ" ไม่ใช่เพราะพวกเขายืนหยัดมั่นคงในความเยอหยิ่ง ความสามารถ และความพอเพียงของตนเอง แต่เพราะชาวเมืองเธสะโลนิกามีศรัทธาในพระเยซู และมิตรภาพและกำลังใจที่พวกเขามอบให้กับเปาโล ทุกสิ่งเริ่มต้นจากพระเยซู และเติบโตจากจุดนั้นเมื่อเราดำเนินชีวิตตามความเชื่อของเราเพื่อให้กำลังใจผู้อื่น หรือเมื่อผู้อื่นดำเนินชีวิตตามความเชื่อและให้กำลังใจเรา

คุณเห็นไหมว่า หากคุณต้องการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง หากคุณต้องการชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ที่พระเยซูเสนอให้ มันจะไม่เกิดขึ้นจากการไม่มีความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน ในความเป็นจริง เราควรคาดหวังสิ่งนี้ การดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง การดำเนินชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์ เกิดขึ้นได้จากศรัทธาในพระเยซู และผ่านการให้กำลังใจจากผู้เชื่อคนอื่นๆ ในชีวิตของคุณ รวมถึงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทดลอง นั่นคือจุดที่ซาตานจะพยายามแยกคุณออกจากพระเจ้า แต่อย่าปล่อยให้มันเข้ามาครอบงำ หากการทดลองเป็นการล่อลวงให้ทำบาป จงหลีกเลี่ยงจากมัน แต่เมื่อการทดลองเป็นการทรมาน ปัญหาสุขภาพ หรือความสัมพันธ์ เราต้องการหันไปหาพระเยซูและหันไปหาคริสตจักร คุณไม่ได้เผชิญกับการทดลองเพียงลำพัง ไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดอยู่ตอนนี้ ปีหน้า หรือหลังจากนั้นก็ตาม เริ่มต้นด้วยศรัทธาในพระเยซูอย่างแน่นอน พระเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์จากสวรรค์เพื่อแนะนำคุณให้รู้จักกับพระองค์ เราเริ่มต้นจากตรงนั้น กล่าวคำว่าใช่ต่อพระเยซูและสิ่งที่พระองค์เสนอให้ และเมื่อคุณอยู่ในสถานที่แห่งศรัทธาในพระเยซูแล้ว คุณต้องการคริสตจักร คุณต้องการผู้เชื่อคนอื่นๆ ที่รู้จักคุณ อธิษฐานเผื่อคุณ ศึกษาพระคัมภีร์กับคุณ รับใช้เคียงข้างคุณ และปลอบโยนและให้กำลังใจคุณเมื่อคุณเผชิญกับการทดลอง

ซึ่งยังหมายถึง และเราเห็นในข้อนี้ด้วยว่า คุณจะมีโอกาสให้กำลังใจผู้อื่นในช่วงเวลาแห่งการทดลองของพวกเขา เป็นผู้ปลอบโยนพวกเขา นี่เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตเป็นสาวกของพระเยซู: ก้าวไปสู่จุดที่ให้และรับใช้เหมือนที่พระเยซูทำ รวมทั้งรับเมื่อเราต้องการ เช่นเดียวกับที่เราเห็นในบทที่ 3 นี้ ที่ทิโมธีไปช่วยเปาโลเพื่อให้กำลังใจชาวเมืองเธสะโลนิกา และตอนนี้เปาโลก็ได้รับกำลังใจจากพวกเขาเมื่อเผชิญกับการทดลองของเขาเอง เป็นถนนสองทางในขณะที่เราทุกคนนำทางซึ่งกันและกันไปหาพระเยซู เข้าสู่การเดินเป็นสาวกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับพระองค์ ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะต้องกำลังใจหรืออยู่ในสถานะที่สามารถให้กำลังใจได้ ขอให้เราก้าวออกจากที่นี่ในขณะนี้โดยคาดหวังว่าจะพบกับการทดสอบศรัทธาของเรา แต่จงเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบเหล่านั้นโดยรู้พระคัมภีร์อย่างถูกต้อง และมีความสัมพันธ์กับพระเยซูและคริสตจักรของพระองค์ และเมื่อการทดสอบมาถึง เราสามารถพึ่งพาพระองค์และพึ่งพากันและกันเพื่อรับกำลังใจและการปลอบโยนไม่ว่าเราจะเผชิญอะไรอยู่ก็ตาม ด้วยการทำเช่นนั้น เราจะนำกันและกันไปสู่พระเยซู และเป็นตัวอย่างที่ส่องประกายให้โลกเห็นว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรอย่างแท้จริง มาอธิษฐานกันเถิด...อาเมน